



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ โทร. ๐๒-๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๓๐๔, ๑๓๐๕
ที่ นร.๐๒๐๓.๐๔/๗๗๙ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การคัดเลือกผู้แทนสมาชิก และผู้แทนสำรอง เพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี ๒๕๖๐
เรียน รปส. (๒)

ข้อเท็จจริง

๑. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ได้มีหนังสือ ที่ กบข. ๓๐๐๐/ว.๖๗๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แจ้งว่า กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จะจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๔ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และการรับจ่ายเงินของกองทุน ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงขอให้ กปส. คัดเลือกข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ตามหลักเกณฑ์ที่ กปส. กำหนด จำนวน ๑ คน เป็นผู้แทนสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้ผู้แทนสมาชิกและงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมผู้แทนสำรอง จำนวน ๑ คน ในกรณีที่ผู้แทนสมาชิกไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้มอบหมายให้ผู้แทนสำรองเข้าประชุมแทน โดย กบข. ได้แจ้งข้อกฎหมาย บทบาทหน้าที่ และวาระของผู้แทนสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๐ มาเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งสรุปได้ดังนี้

๑.๑ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องผู้แทนสมาชิก

ตามประกาศกระทรวงการคลังได้กำหนดให้แต่ละส่วนราชการหรือจังหวัดดำเนินการเลือกผู้แทนสมาชิกตามวิธีการที่แต่ละส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสม และแจ้งรายชื่อให้ กบข. ทราบ ภายในเดือนมีนาคมของแต่ละปี โดย กบข. จะจัดการประชุมใหญ่ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี ในการประชุมต้องมีผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน และผู้แทนสมาชิกซึ่งเดินทางมาร่วมประชุมใหญ่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือค่าตอบแทนอื่นตามที่คณะกรรมการ กบข. กำหนด โดยให้เบิกจ่ายจากเงินกองทุน

๑.๒ บทบาทหน้าที่ผู้แทนสมาชิก

๑) เป็นตัวแทนสมาชิกในการเข้ารับฟังและพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุน จากคณะกรรมการ กบข. และเผยแพร่สรุปผลการประชุมใหญ่ให้สมาชิกในสังกัดได้รับทราบ

๒) สอบถามแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน ที่ประชุม เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินงานของ กบข. ต่อไป

๓) ผู้แทนสมาชิกประสานงานการจัดบรรยายให้ความรู้เรื่อง กบข. ภายในหน่วยงาน

๑.๓ วาระของผู้แทนสมาชิก

กบข. ได้กำหนดวาระของผู้แทนสมาชิก ระหว่าง มีนาคม ๒๕๖๐ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๒. กปส. มีข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิก กบข. จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๐๒ ราย เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในส่วนกลาง จำนวน ๔๖๒ ราย และข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสังกัด สปข.๑-๘ และ ส.ปชส. จำนวน ๑๒๔๐ ราย (เอกสารแนบ ๒, ๓) ทั้งนี้บทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้แทนสมาชิกไปเข้าร่วมประชุมดังกล่าวเป็นการเข้ารับฟัง และพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุน จากคณะกรรมการ กบข. และเผยแพร่สรุปผลการประชุมใหญ่ให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบ

/ รวมทั้ง..

ความถูกต้อง

เรียน ผอ.สำนัก, ผชช., ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ

ด้วย รปส.(นายภูมิสิทธิ์ ชันตยานุกุลกิจ) ได้พิจารณา
แนวทางการคัดเลือกผู้แทนสมาชิก และผู้แทนสำรอง
เพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี ๒๕๖๐
ตามแนวทางที่ ๒ ให้ สำนัก/กอง (สปช. รวม สปชส.ในสังกัด)
คัดเลือกข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ในสังกัดสำนัก/กองละ ๑ คน
แล้วเสนอชื่อโดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
ตามเอกสารแนบ ๔ เพื่อให้ รปส.(นายภูมิสิทธิ์ฯ) พิจารณาคัดเลือก
จัดลำดับเป็นผู้แทนสมาชิกและผู้แทนสำรอง โดยลำดับที่ ๑
เป็นผู้สมาชิก และลำดับถัดไปเป็นผู้แทนสำรอง โดยใช้
วิธีการสุ่ม (RANDOM)

ดังนั้น จึงขอให้ สำนัก/กอง (สปช.รวม สปชส.)
ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ตามรายชื่อ
แนบท้าย จำนวน ๑ ราย แล้วแจ้งชื่อพร้อมแบบฟอร์ม
ตามเอกสารแนบ ๔ ส่งให้ กกจ. ภายในวันจันทร์ที่ ๑๓ มี.ค.๖๐
เพื่อ กกจ.จะได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย



(นางวนิดา ชัยประภา)

ร.ผอ.กกจ.

๑๐ มี.ค.๖๐

รวมทั้งแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนต่อคณะกรรมการ กบข. เพื่อประโยชน์ ในการปรับปรุงการดำเนินงานของ กบข. ต่อไป อีกทั้งตามประกาศกระทรวงการคลัง กำหนดให้แต่ละส่วนราชการดำเนินการเลือกผู้แทนสมาชิกตามวิธีการแต่ละส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสม โดยคุณสมบัติของผู้แทนสมาชิกที่สำคัญคือต้องเป็นสมาชิก กบข. ในสังกัดและควรเป็นผู้แทนที่สามารถ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กบข. แทนส่วนราชการ รวมถึงพร้อมที่จะ ช่วยสื่อสารและประชาสัมพันธ์ถึงผลการประชุมและข่าวสารเกี่ยวกับ กบข. ให้เพื่อนสมาชิกในส่วนราชการ ที่มีได้เข้าร่วมการประชุมทราบด้วย

๓. การคัดเลือกครั้งที่ผ่านมากำหนดให้ สำนัก/กอง (สพข. รวม ส.ปชส.) ดำเนินการคัดเลือก ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ในสังกัดสำนัก/กองละ ๑ คน แล้วเสนอชื่อให้ รปส. ที่กำกับดูแล กกจ. พิจารณา คัดเลือกจัดลำดับเป็นผู้แทนสมาชิก และผู้แทนสำรอง โดยการนำรายชื่อข้าราชการที่ได้รับการเสนอจาก สำนัก/กองมาดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีการสุ่ม (RANDOM) โดยการจับสลากคัดเลือก จำนวน ๒ คน ผู้ได้ลำดับที่ ๑ เป็นผู้แทนสมาชิกไปเข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก และลำดับที่ ๒ เป็นผู้แทนสำรอง ไปเข้าร่วมประชุมใหญ่กรณีผู้แทนสมาชิกซึ่งได้รับเลือกไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และกำหนดให้เป็นตัวแทน สมาชิกต่อเนื่องคราวละ ๓ ปี โดยได้แนบแนวทางการคัดเลือกในแต่ละปีที่ผ่านมา (เอกสารแนบ ๓)

ข้อพิจารณา

กกจ. ได้จัดทำแนวทางการคัดเลือกข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. เพื่อเป็นผู้แทนสมาชิก เข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

แนวทางที่ ๑ คัดเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญที่เป็นสมาชิก กบข. เป็นผู้แทน ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และพร้อมที่จะช่วยสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ถึงผลการประชุมและข่าวสารที่เกี่ยวกับ กบข. ให้ข้าราชการในสังกัดทราบได้

แนวทางที่ ๒ ให้สำนัก/กอง (สพข. รวม ส.ปชส. ในสังกัด) คัดเลือกข้าราชการที่เป็น สมาชิก กบข. ในสังกัดสำนัก/กองละ ๑ คน แล้วเสนอชื่อโดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม (เอกสารแนบ ๔) เพื่อ อปส. หรือ รปส. ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาคัดเลือกจัดลำดับเป็นผู้แทนสมาชิกและ ผู้แทนสำรอง โดยลำดับที่ ๑ เป็นผู้แทนสมาชิก และลำดับถัดไปเป็นผู้แทนสำรอง

ดังนั้น เพื่อให้การเสนอรายชื่อผู้แทนสมาชิกและผู้แทนสำรองเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรม สัมมนา และประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี ๒๕๖๐ เป็นไปอย่างเหมาะสมภายในกำหนด เห็นสมควร พิจารณา ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกและผู้แทนสำรองเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรม สัมมนา และประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี ๒๕๖๐ ดังแนวทางที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาข้างต้น

๒. มอบหมายให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกรายงานผลการประชุม ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ กบข. ให้สมาชิกทราบ และเป็นตัวแทนสมาชิกเป็นเวลา ๓ ปี เพื่อความต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดสั่งการต่อไป

เห็นชอบแนวทางที่ ๒

UL

(นายภูมิสิทธิ์ ชันตยานุกุลกิจ)



(นางวนิดา ชัยประภา)

ร.ผอ.กกจ.

เรื่องกลับ กกข.

วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๐

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๐

รปส. (นายภูมิสิทธิ์ ชันตยานุกุลกิจ)

1456

10 มี.ค. 2560

รายชื่อข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ในสังกัด ส่วนกลาง

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง
ส่วนกลาง			
๑	นายภูมิสิทธิ์ ชันตยานุกุลกิจ	รองอธิบดี (นักบริหารต้น)	ระดับต้น
๒	นายจรูญ ไชยศร	รองอธิบดี (นักบริหารต้น)	ระดับต้น
๓	นางสาวศุภพร สาครบุตร	รองอธิบดี (นักบริหารต้น)	ระดับต้น
ปฏิบัติราชการ กอ.รมน.			
๔	นางสุนิสา รามแก้ว	นักประชาสัมพันธ์	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๕	นายพรชัย บัวสอน	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
หน่วยตรวจสอบภายใน			
๖	นางสาวนภานาถ อินทร์รักษา	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ระดับชำนาญการ
๗	นางสาวนาตยา จันทรสอง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ระดับชำนาญการ
๘	นางสาวไอรดา ถาวรบุตร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ระดับปฏิบัติการ
๙	นางประทุม กองศาสนา	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับชำนาญงาน
๑๐	นางสาวยุราพร พวงแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับปฏิบัติงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			
๑๑	นางสาวสุเมธวรรณ สมแสง (ต.สวศ.)	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๒	นางสาวทัตดาว เสมมา	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
กองกฎหมายและระเบียบ			
๑๓	นางสุภารัตน์ แผ่นเงิน	นิติกร	ระดับชำนาญการ
๑๔	นางสาวนิรามิสสุข ตั้งศรีพงศ์	นิติกร	ระดับชำนาญการ
๑๕	นายวานิชย์ นิลประเสริฐ	นิติกร	ระดับชำนาญการ
๑๖	นางสุพิชญ์ญา โรจนหทัยพงศ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับชำนาญงาน
๑๗	นายอรรถสิทธิ์ ช่วยสุรียา	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับปฏิบัติงาน
๑๘	นางสาวอรุณี บุญธรรม	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับปฏิบัติงาน
กองการเจ้าหน้าที่			
๑๙	นางวนิดา ชัยประภา	นักทรัพยากรบุคคล	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๒๐	นางดวงสวรรค์ ลิมนวัฒมนกุล	นักทรัพยากรบุคคล	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๒๑	นางสาวกัลยรัตน์ เทียงน้อย	นักทรัพยากรบุคคล	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๒๒	นางสาวนิตยา อุ่นเสรี	นักทรัพยากรบุคคล	ระดับชำนาญการ
๒๓	นางสาววิมล ชัยวิชญชาติ	นักทรัพยากรบุคคล	ระดับชำนาญการ
๒๔	นางสาวจิตตานันท์ มณีรัตน์ฉัตรชัย	นักทรัพยากรบุคคล	ระดับชำนาญการ
๒๕	นางสาววิไล ถนอมจิตวิสุทธิ	นักทรัพยากรบุคคล	ระดับชำนาญการ
๒๖	นางอรนันท์ กลิ่นศรีสุข	นักทรัพยากรบุคคล	ระดับชำนาญการ
๒๗	นายจักรกฤษณ์ วงษ์สุวรรณ	นักทรัพยากรบุคคล	ระดับชำนาญการ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง
๒๘	นางสาวดลยาวารี เดชใจ	นักทรัพยากรบุคคล	ระดับชำนาญการ
๒๙	นายโชติวิทย์ วงศ์นาค	นิติกร	ระดับชำนาญการ
๓๐	นายรัฐกร ยอดปัญญา	นิติกร	ระดับปฏิบัติการ
๓๑	นางสาวเนาวรัตน์ ชักชวน	นักทรัพยากรบุคคล	ระดับปฏิบัติการ
๓๒	นายจักรพงษ์ นภาสกุลคู	นักทรัพยากรบุคคล	ระดับปฏิบัติการ
๓๓	นายอดิศักดิ์ พิทยานุณ	นักทรัพยากรบุคคล	ระดับปฏิบัติการ
๓๔	นางสาวกาญจนา ลังกาภาส	นักทรัพยากรบุคคล	ระดับปฏิบัติการ
๓๕	นางสาวลลนา นาชัยรัตน์	นักทรัพยากรบุคคล	ระดับปฏิบัติการ
๓๖	นางสาวนฤมล ชัยสายัณห์	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับชำนาญงาน
๓๗	นางภควดี คล้ายอุบล	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับชำนาญงาน
๓๘	นางสาวฉวีจิรา หิรัญถาวร	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับปฏิบัติงาน
กองคลัง			
๓๙	นางวีระนุช สาริกบุตร	นักวิชาการเงินและบัญชี	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๔๐	นางสาวประกายวรรณ อัครสกุล	นักวิชาการเงินและบัญชี	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๔๑	นางลินดา วามานนท์	นักวิชาการเงินและบัญชี	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๔๒	นางสาวกัมมาแดง อ่าง	นักวิชาการพัสดุ	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๔๓	นางสาวสุชนิษา สุขราชกิจ	นักวิชาการเงินและบัญชี	ระดับชำนาญการ
๔๔	นางสาวพนิดา แสงโสด	นักวิชาการเงินและบัญชี	ระดับชำนาญการ
๔๕	นางสาวทิพารัตน์ มณีโชติ	นักวิชาการเงินและบัญชี	ระดับชำนาญการ
๔๖	นางธารทิพย์ จงจิตต์	นักวิชาการเงินและบัญชี	ระดับชำนาญการ
๔๗	นางสาวมานิตย์ รัตน์แก้วมณี	นักวิชาการเงินและบัญชี	ระดับชำนาญการ
๔๘	นางสาวสุภาวดี สุนทรอาคเนย์	นักวิชาการเงินและบัญชี	ระดับชำนาญการ
๔๙	นางสาวสุตาภรณ์ เชื้อเอี่ยม	นักวิชาการเงินและบัญชี	ระดับชำนาญการ
๕๐	นางบุญเดือน ประเสริฐสกุล	นักวิชาการเงินและบัญชี	ระดับชำนาญการ
๕๑	นางสาวนันทิยา สิ้นเรื่อง	นักวิชาการเงินและบัญชี	ระดับชำนาญการ
๕๒	นางอภิญา แก้วเพชร	นักวิชาการพัสดุ	ระดับชำนาญการ
๕๓	นางสาวนิรมล จิรรุ่งเรืองชัย	นักวิชาการพัสดุ	ระดับชำนาญการ
๕๔	นางศิลาลักษณ์ สมบูรณ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	ระดับปฏิบัติการ
๕๕	นางสาวชุตินา เกริกชัยศรี	นักวิชาการเงินและบัญชี	ระดับปฏิบัติการ
๕๖	นางสาวนงค์เยาว์ สีวะกุล	นักวิชาการเงินและบัญชี	ระดับปฏิบัติการ
๕๗	นางสาวธิดารัตน์ อภัยภาวี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ระดับปฏิบัติงาน
๕๘	ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพิชฌาย์ คงขจร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ระดับปฏิบัติงาน
๕๙	นางสาววรรณภา แก้วอินทร์ชัย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ระดับปฏิบัติงาน
๖๐	นางสาวมัทยา ศรีเผือก	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับปฏิบัติงาน
๖๑	นางสาวพรสวรรค์ วงศ์สวัสดิ์	เจ้าพนักงานพัสดุ	ระดับปฏิบัติงาน

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง
	สำนักงานเลขาธิการกรม		
๖๒	นางวรรรวิ วงศ์รักไทย (ต.ส่วนกลาง)	นักประชาสัมพันธ์	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๖๓	นางวิไลพร บัวแดง	นักจัดการงานทั่วไป	ระดับชำนาญการ
๖๔	นางจิระนันท์ สุทธิรัตน์	นักจัดการงานทั่วไป	ระดับชำนาญการ
๖๕	นางสาวผลิดา เชื้อขำ	นักจัดการงานทั่วไป	ระดับชำนาญการ
๖๖	นางขวัญจิตต์ มงคลรัตนาศิริ	นักจัดการงานทั่วไป	ระดับชำนาญการ
๖๗	นางนุชจรินทร์ เล้าประเสริฐ	นักจัดการงานทั่วไป	ระดับชำนาญการ
๖๘	นางสาวสมปอง กลิ่นเขย	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๖๙	นายพอล สุตสังเกตุ	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๗๐	นางนวิยา อินทร์มี	นักจัดการงานทั่วไป	ระดับชำนาญการ
๗๑	นายวัฒนา เงินกลม	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๗๒	นางสาวณัฐธิดา สงวนถ้อย	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๗๓	นางพิมพ์า เชียงสมอ (ต.นตส.)	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ระดับชำนาญการ
๗๔	นางสุภภัทร วิบูลย์วรรณันท์ (ต.สพป.)	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๗๕	นางสาวภาวิดา โลहितคุปต์ (ต.สทท.)	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๗๖	นางสาวฐานิตา แจ่มชัด (ต.สปต.)	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๗๗	นางสาวพริ้มเพรา อันเยี่ยม	นักจัดการงานทั่วไป	ระดับปฏิบัติการ
๗๘	นางสาวธิดารัตน์ แบบวา	นักจัดการงานทั่วไป	ระดับปฏิบัติการ
๗๙	นางสาวราตรี เชิดชัย (ต.กคส.)	นักวิชาการพัสดุ	ระดับปฏิบัติการ
๘๐	นางสาวพรรณธิดากานต์ เพ็ชรนรินทร์ (ต.สทท.)	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๘๑	นายบัญชา กันหาสินธุ์ (ต.สปข.๕)	นายช่างไฟฟ้า	ระดับอาวุโส
๘๒	นายทวีป สิงห์รัตน์	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๘๓	นายฉัตรชัย เศวตวงศ์	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๘๔	นางสาวพอใจ สุธรรมา (ต.สวท.)	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับชำนาญงาน
๘๕	นางสาวน้ำผึ้ง พรานเจริญ	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับปฏิบัติงาน
๘๖	นางสาวบวรลักษณ์ ปูทอง	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับปฏิบัติงาน
๘๗	นางสาวหทัยทิพย์ มั่นมณี	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับปฏิบัติงาน
	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์		
๘๘	นายประดิษฐ์ กังสนารักษ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๘๙	นางสาวสรโรชา ชามทอง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ระดับชำนาญการ
๙๐	นางสาวภิญญา แซ่แต้	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ระดับชำนาญการ
๙๑	นายพลี อุดมพรมนตรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ระดับชำนาญการ
๙๒	นางสาวศิริภาณุจันท์ บุญลือ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ระดับชำนาญการ
๙๓	นายณเรนธร จาดพันธุ์อินทร์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ระดับชำนาญการ
๙๔	นายทีภากรณ์ สำเภา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ระดับปฏิบัติการ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง
๙๕	นายจิรศักดิ์ ไตรรัตน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ระดับปฏิบัติการ
๙๖	นางลภัสสรดา ภิัญญกุล	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับปฏิบัติงาน
๙๗	นางลำจวน ชาตรี	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับปฏิบัติงาน
กองบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์			
๙๘	นายอนูวัต ยังอยู่สุข (ต.สพท.)	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๙๙	นายวิทยา คำภาตัน (ต.สพท.)	นายช่างไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติงาน
๑๐๐	นายพิสิษฐ์ เชื้อนเพ็ชรต์ (ต.สวท.)	นายช่างไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติงาน
๑๐๑	นายธีระพล ชำทุเรียน (ต.สวท.)	นายช่างไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติงาน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย			
๑๐๒	นางพิชญา เมืองเนา	ผู้อำนวยการสถานี (ผู้อำนวยการสูง)	ระดับสูง
๑๐๓	นางสาวจิระวรรณ ตันกรานันท์	นักประชาสัมพันธ์	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๑๐๔	นางเกษมศิริ เฟ่งพิศ	นักประชาสัมพันธ์	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๑๐๕	นายไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์	นักประชาสัมพันธ์	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๑๐๖	นายสัญญา ภักดีโพธิ์	นักสื่อสารมวลชน	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๑๐๗	นางสาวพิมพ์พรรณ เงินสว่าง	นักสื่อสารมวลชน	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๑๐๘	นายสุชาติ แก้วเพชร	นักสื่อสารมวลชน	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๑๐๙	นายณัฐกร ฝิโลประการ	วิศวกรไฟฟ้า	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๑๑๐	นายอานนท์ แนนบุญ	วิศวกรไฟฟ้า	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๑๑๑	นายสุรศักดิ์ จำลองกุล	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๑๑๒	นางเสาวรีย์ อัมภสุวรรณ (ต.สพท.)	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๑๑๓	นางสาวมยุรี สุขโย	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๑๔	นางฉัตรฤดี กาญจนโอฬารศิริ	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๑๕	สิบเอกเตชินท์ มัชฌันติกะ	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๑๖	นางสาวนุชรัตน์ ชาวชายโง	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๑๗	นางสาวนฤนาถ แข็งขัน	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๑๘	นางภัทรานิษฐ์ นีรติศัย	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๑๙	นางสาวจารุพรรณ พลอยเกิด	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๒๐	นางสาวนภัสสร อุดอามาตย์	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๒๑	นางสาวจันทิมา เจษฎาจิตรพัฒนา	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๒๒	นางวโรกาส มังกรพิศม์	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๒๓	นางสาวนิรมล เหมือนจิต	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๒๔	นายบุญมา ศรีหมาต	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๒๕	นายทรงพล ชูเวช	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๒๖	นางสาวชัยศิลป์ คนคล่อง	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๒๗	นางวิไลลักษณ์ รุ่งสมัย	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง
๑๒๘	นางสาวกนิษฌิษา ไกรฤกษ์	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๒๙	นายยงยุทธ สิ้นพิบูลย์	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๓๐	นายณัฐพร รัตศิลป์	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๓๑	นางสาวจิระสุข ชินะโชติ	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๓๒	นายอานนท์ พลรัตนโยธิน	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๓๓	นายชาคริต ปิ่นสวัสดิ์	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๓๔	นายอภิสิทธิ์ จันทร์เต็ม (ต.สนข.)	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๓๕	นางสาวสุทิวรรณ ภัทรปัญญาศรี (ต.สนข.)	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๓๖	นายนพศักดิ์ กุลสุจริต (ต.สนข.)	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๓๗	นางสาววินิตา สุขกาย (ต.สนข.)	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๓๘	นางสาวพรทิพย์ แสงมหาชัย (ต.สนข.)	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๓๙	นางเพ็ญสิน สงเนียม (ต.สนข.)	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๔๐	นางสาวพนาวรรณ จิตรสมุทร (ต.สนข.)	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๔๑	นางสาวภัทรศรี วนิชาชีวะ (ต.สนข.)	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๑๔๒	นางสาวภัทริยา ศรีสมุทร	นักจัดการงานทั่วไป	ระดับปฏิบัติการ
๑๔๓	นางสาวนภาพร พรหมนิล	นักวิชาการเงินและบัญชี	ระดับปฏิบัติการ
๑๔๔	นางสาวธัญพร อัครวัชรเสถียร	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๑๔๕	นายกริช รวีวรรณ	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๑๔๖	นายยุทธพร บานเย็น	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๑๔๗	นายธรรมนุญ มั่งมั่ง	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๑๔๘	นางสาวศรัณญา สิทธิพล	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๑๔๙	ว่าที่ร้อยเอกขวัญชัย หิรัญอุดมเกียรติ	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๑๕๐	นายวรรณชัย จิตวิงษ์	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๑๕๑	นายพงษ์เกษม สมสุข	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๑๕๒	นางสาวกรชуда พร้อมมูล	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๑๕๓	นางสาวจรุงกาญจน์ จตุรพิศพร	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๑๕๔	นายธนเวศม์ สัญญานุกิต (ต.สนข.)	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๑๕๕	นางสาวเพชรทัย เกิดโชติ (ต.สนข.)	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๑๕๖	นางสาวจุฑามาส รักษาพันธุ์ (ต.สนข.)	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๑๕๗	นางสาวชนิษฐา ลือสัตย์ (ต.สนข.)	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๑๕๘	นางสาวจิตาวัลย์ ลาภจรสงวน (ต.สนข.)	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๑๕๙	นายชัยพร ทับพวาธินท์	คีตศิลป์	ระดับอาวุโส
๑๖๐	นายมนอ ตามกาล	นายช่างไฟฟ้า	ระดับอาวุโส
๑๖๑	นายคงศักดิ์ สายวงศ์	นายช่างไฟฟ้า	ระดับอาวุโส
๑๖๒	นายสุรศักดิ์ มิ่งสมร	นายช่างไฟฟ้า	ระดับอาวุโส

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง
๑๖๓	นางอนงค์ จันทะจร	นายช่างไฟฟ้า	ระดับอาวุโส
๑๖๔	นายสหัส ใจมั่น	นายช่างไฟฟ้า	ระดับอาวุโส
๑๖๕	นายอิทธิพล ธนิกกุล	นายช่างไฟฟ้า	ระดับอาวุโส
๑๖๖	นายสวัสดิ์ มีแต้ม	นายช่างไฟฟ้า	ระดับอาวุโส
๑๖๗	นางรุ่งนภา ขจรไชยฤทธิเดช	คิตศิลปิน	ระดับชำนาญงาน
๑๖๘	นางสาวสิริญาทิพย์ กิจทรัพย์	คิตศิลปิน	ระดับชำนาญงาน
๑๖๙	นางภรพรรณ เอี่ยมวุฒิ	คิตศิลปิน	ระดับชำนาญงาน
๑๗๐	นางสาวอภิปราย จิมีสัก	คิตศิลปิน	ระดับชำนาญงาน
๑๗๑	นางสาวจุฬาทิพย์ แสนยศ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ระดับชำนาญงาน
๑๗๒	นางสุมาลี บุ่งทิม	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับชำนาญงาน
๑๗๓	นายวรสิน เพ็ชรประसार	ดุริยางคศิลปิน	ระดับชำนาญงาน
๑๗๔	นายธณกร หอมเนียม	ดุริยางคศิลปิน	ระดับชำนาญงาน
๑๗๕	นายศุภร์สวัสดิ์ ถาวโรฤทธิ	ดุริยางคศิลปิน	ระดับชำนาญงาน
๑๗๖	นายบุญเอิบ สุธา	ดุริยางคศิลปิน	ระดับชำนาญงาน
๑๗๗	นายชูชาติ อ้วนล้ำ	ดุริยางคศิลปิน	ระดับชำนาญงาน
๑๗๘	นายณัฐวิฑิต จิยะจันทน์	ดุริยางคศิลปิน	ระดับชำนาญงาน
๑๗๙	นายปรีดา อรรถกฤษณ์	ดุริยางคศิลปิน	ระดับชำนาญงาน
๑๘๐	นางสาวรินรภัทร์ รุ่งเรือง	ดุริยางคศิลปิน	ระดับชำนาญงาน
๑๘๑	นายคนุโชติ อุยเจริญ	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๑๘๒	นายณฐนน ชูเมือง	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๑๘๓	นางสาวออม ชิตสิน	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๑๘๔	นายสุภชัย จันทร์ตะ	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๑๘๕	นายจิรโมท จันทร์ศิลา	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๑๘๖	นายเมฆ ชันแก้ว	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๑๘๗	นายสุรศักดิ์ รัตนภิรมย์	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๑๘๘	นายโยธิน ธานี	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๑๘๙	นายสมพงษ์ โพธิ์พันธ์	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๑๙๐	นายถาวร สุขพูล	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๑๙๑	นายบุญชัย ท่าหาญ	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๑๙๒	นายไพโรจน์ ปัดทอง	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๑๙๓	นายบุญมา พิลลา	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๑๙๔	นายประสาททอง จินดา	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๑๙๕	นายโสภณ ทองอุไร	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๑๙๖	นายมนตรีวัฒน์ กวีอินดี	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๑๙๗	นายพิษณุ ลีลาธร	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง
๑๙๘	นายรัฐการ ลีลิขิตตกุล	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๑๙๙	นายรัฐรวี เตไชยกุล	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๒๐๐	นายเสถียร คำวิเศษ	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๒๐๑	นายสมพร หาทรัพย์	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๒๐๒	นายโชค มาฆะเข็นต์	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๒๐๓	นายพัฒนา จินรัตน์	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๒๐๔	นายบรรพต ทอน้อย	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๒๐๕	นายสุรกิจ แทวระโทก	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๒๐๖	นายชาญวิทย์ มาศงามเมือง	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๒๐๗	นายเจษฎา พลอยมอญ	คีตศิลปิน	ระดับปฏิบัติงาน
๒๐๘	นางสาวสุรีย์พร กร่างสะอาด	คีตศิลปิน	ระดับปฏิบัติงาน
๒๐๙	นางสาววันดี สุขนวม	คีตศิลปิน	ระดับปฏิบัติงาน
๒๑๐	นางสาวอุบลวรรณ ภิญญะพันธ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับปฏิบัติงาน
๒๑๑	นางสาวเพชรรัตน์ บุญเรือง	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับปฏิบัติงาน
๒๑๒	นางสาวหทัยทิพย์ ทศน์ยิ่งยง	ดุริยางคศิลปิน	ระดับปฏิบัติงาน
๒๑๓	นางสาวณัฐอร เลาหวงศ์เพียรพุด	ดุริยางคศิลปิน	ระดับปฏิบัติงาน
๒๑๔	นายจรรยาพงศ์ สวัสดิเวทิน	ดุริยางคศิลปิน	ระดับปฏิบัติงาน
๒๑๕	นายมนตรา หมู่เย็น	ดุริยางคศิลปิน	ระดับปฏิบัติงาน
๒๑๖	นายรณชัย ลำเนียง	นายช่างไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติงาน
๒๑๗	นายยุทธิพงษ์ กรัดกระยาง	นายช่างไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติงาน
๒๑๘	นายชาคริต กล้าแก้ว	นายช่างไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติงาน
๒๑๙	นางสาววิภาณี ผาติวิทย์	นายช่างไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติงาน
๒๒๐	นายอรรถเดช คัมภีระ	นายช่างไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติงาน
๒๒๑	นายทวารวิทย์ ปลอดภัยสวัสดิ์	นายช่างไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติงาน
๒๒๒	นางสาวเพียงใจ สมัคร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ระดับปฏิบัติงาน
๒๒๓	นายภูมิพัฒน์ ธิรภัทรพันธ์	นายช่างไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติงาน
๒๒๔	นายศุภฤกษ์ ศรีวงค์ชัย	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับปฏิบัติงาน
๒๒๕	นายรติ วรุตตะโมนนทะ (ต.สปข.๗) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	นายช่างไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติงาน
๒๒๖	นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า	ผู้อำนวยการสถานี (ผู้อำนวยการสูง)	ระดับสูง
๒๒๗	นายบุญเลิศ ชัยจิตตนาพันธ์	นักสื่อสารมวลชน	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๒๒๘	นายกิตติศักดิ์ ตู๋ทอง	นักสื่อสารมวลชน	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๒๒๙	นายวิศิษฐ์ ภูทัตโต	นักสื่อสารมวลชน	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๒๓๐	นางพรอัสพร นิลจินดา	นักสื่อสารมวลชน	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง
๒๓๑	นางสาวสมจิตต์ น้ำค้าง	นักจัดการงานทั่วไป	ระดับชำนาญการ
๒๓๒	นายส.กรกช ยอดไชย (ต.สพป.)	นักทรัพยากรบุคคล	ระดับชำนาญการ
๒๓๓	นางสาวศุภลักษณ์ เวชกามา	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๒๓๔	นางสาวพรทิพย์ ผ่องอุดม (ต.สนข.)	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๒๓๕	นางสาวสิริกมล สืบสังัด	นักวิชาการเงินและบัญชี	ระดับชำนาญการ
๒๓๖	นายชัยวัฒน์ เหมะทัฬพะ	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๒๓๗	นายอนุวัตชัย สร้อยสุวรรณ	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๒๓๘	นางจินตนา อ่อนอินทร์	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๒๓๙	นางสาวปดมาภรณ์ รัตนติลก ณ ภูเก็ต	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๒๔๐	นายกองพล วิสุทธิแพทย์	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๒๔๑	นางสาวอิงอร บุญมณี	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๒๔๒	นายมานพ จิรกาญจน์ไพศาล	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๒๔๓	นางสาวณิรมรัตน์ แก้วทงงค์	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๒๔๔	นางนิตยา ทศวิล	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๒๔๕	นางสาวสำอางค์ จันทร์กระจ่าง	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๒๔๖	นางสิริเสาวภา ฤกษ์นันทน์	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๒๔๗	นางสาวศิรินาถ ภู่วัฒนะ	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๒๔๘	นายรณฤทธิ์ บุญพรหม (ต.สนข.)	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๒๔๙	นางสาวสนิภา ปานคงคา (ต.สนข.)	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๒๕๐	นางสาวเพลงพรหม พลมณี (ต.สนข.)	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๒๕๑	นายวิทยา เอมอมร	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๒๕๒	นางสาวธนิดา ปัทมพรพงศ์	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๒๕๓	นางสาวนิตานาถ สนธิเนตร	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๒๕๔	นางสาวนภรัชต์ พิมพ์พันธ์ุ์	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๒๕๕	นางสาวกัญญ์ณามณี ภูธรสีบนุกูล	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๒๕๖	นายปภินวิช อ่องบางน้อย	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๒๕๗	นางสาวปวีณา พิภทอง	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๒๕๘	นางสาวเนาวรัตน์ แก้วแสงธรรม	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๒๕๙	นางสาวปาริชาติ จันทร์กลิ่น	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๒๖๐	นางสาวทิมากร ประเสริฐวัฒนะ	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๒๖๑	นางจิราภรณ์ คำวิเศษ	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๒๖๒	นางสาวพรเพ็ญ วรสิงห์	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๒๖๓	นางสาววิจิตรา ดีจันดา	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๒๖๔	นางสาวสุณิสา สังข์วงศ์	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๒๖๕	นายนพพร พันละม้าย (ต.สนข.)	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง
๒๖๖	นายอนันต์ ธาราเพ็ชรรัตน์	นายช่างไฟฟ้า	ระดับอาวุโส
๒๖๗	นางสาวทิพวัลย์ สุนันทศักดิ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ระดับชำนาญงาน
๒๖๘	นางอัจฉราวดี ขายวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับชำนาญงาน
๒๖๙	นายนทชา แยมยงวรยุทธ	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๒๗๐	นายมนิตย์ พรหมชาติ	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๒๗๑	นายศุภชัย เก่งธัญการ	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๒๗๒	นายธรรมบุญ เจริญพันธ์	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๒๗๓	นายประวิช ยังอมร	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๒๗๔	นายกฤษฎา ประมวลทรัพย์	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๒๗๕	นายคมกริช มหามนตรี	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๒๗๖	นายมนตรี ภิรมย์	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๒๗๗	นายเสกสม แจ็งจิต (ต.สนข.)	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๒๗๘	นายอัครพล พลบำรุง (ต.สนข.)	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๒๗๙	นายชาตรี แสงสุข (ต.สนข.)	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๒๘๐	นางสาวกรรณกร กลิ่นเอี่ยม (ต.สนข.)	นายช่างภาพ	ระดับชำนาญงาน
๒๘๑	นายมานิตย์ ภูมิสุข	นายช่างศิลป์	ระดับชำนาญงาน
๒๘๒	นายเกียรติ สงวนถิ่น	นายช่างไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติงาน
๒๘๓	นายปฐวี สุขเพราะนา	นายช่างไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติงาน
๒๘๔	นางสาวเดือนใจ นิมิชัยชนะ	นายช่างไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติงาน
๒๘๕	นายกิตติ บัวอ่อน	นายช่างไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติงาน
๒๘๖	นายมานะ หงษ์ทอง	นายช่างไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติงาน
๒๘๗	นายทง วงศาโรจน์	นายช่างไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติงาน
๒๘๘	นายอุดร โช้เงิน	นายช่างไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติงาน
๒๘๙	นายสามารถ ทองภูบาล	นายช่างไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติงาน
	สำนักงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ		
๒๙๐	นางวันเพ็ญ อัมพัน	ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง)	ระดับสูง
๒๙๑	นางสาวภัทรา ลำเจียก	นักประชาสัมพันธ์	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๒๙๒	นางพนิดา สายสอิต	นักประชาสัมพันธ์	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๒๙๓	นางศิริวรรณ คำปรีดา	นักประชาสัมพันธ์	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๒๙๔	นางวลีรัตน์ สาครพันธ์	นักประชาสัมพันธ์	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๒๙๕	นางสาวรัตนา มีมานะตระกูลชัย	นักประชาสัมพันธ์	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๒๙๖	นางประไพศรี เกิดสะวา	นักประชาสัมพันธ์	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๒๙๗	นางวนิดา คชเสนี	นักประชาสัมพันธ์	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๒๙๘	นางณัฐนันท์ รจนกร	นักประชาสัมพันธ์	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๒๙๙	นางสาววรรณิกา มงคลหว่า	นักจัดการงานทั่วไป	ระดับชำนาญการ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง
๓๐๐	นางสาวประวีณา ธาดาทพรหม	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๓๐๑	นายนพคุณ สุนทรหงส์	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๓๐๒	นางสาวสิรินภา ปานสังข์	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๓๐๓	นางสาวสักการะ ศรีเรืองหล้า	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๓๐๔	นางสาวศิริลักษณ์ รัตนวโรภาส (ต.สพท.)	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๓๐๕	นางสาวพรพิรุณ หุ่นรอด	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๓๐๖	นางสาวพิมพ์สุดา น่วมภา	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๓๐๗	นางสาวณัฐชญา ศรีวิทยา	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๓๐๘	นางสาวภรณ์ ชูแสง	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๓๐๙	นางสาวอชิรา เพิ่มพูลพรอุทัย	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๓๑๐	นางสาวนลินทิพย์ คชาสัมฤทธิ์	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๓๑๑	นางสาวธนธร อุบลสถิตย์	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๓๑๒	นางสาวปัทมาพร จัมนันใจ	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๓๑๓	นางสาวนันท์มนัส โพธิเสถียร	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๓๑๔	นางสาวนิชาพร ชะเอมทอง	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๓๑๕	นางสาวดารัตน์ ทองดินนอก	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๓๑๖	นางสาวภารดี พิพิธภัณฑ์	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๓๑๗	นายวรุฒม์ สัมลาวัลย์	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๓๑๘	นางสาวกนกวรรณ ศุภกิจวัฒนา	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับชำนาญงาน
๓๑๙	นางสาวหทัยชนก มีมาก	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับปฏิบัติงาน
สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์			
๓๒๐	นางวาสนา เขียวขวัญ	นักประชาสัมพันธ์	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๓๒๑	นางเรื่อนเพชร แผลมทองมงคล	นักประชาสัมพันธ์	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๓๒๒	นางสาวประภัสสร สารสังข์	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๓๒๓	นางสาวมยุรี สังข์แก้ว	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๓๒๔	นางสาวกรกมล เนียมละมุน	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๓๒๕	นายเอกรัฐ สุวรรณเวช	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๓๒๖	นางภัทรมน วั่งคำหมื่น	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๓๒๗	นางสาวผ่องฉวี จันทรน้อย	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๓๒๘	นางภณิดา บุรณ์เจริญ	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๓๒๙	นางสาวอรสา ตั้งใจจิต	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๓๓๐	นางอรุณี สิงคำ	นักจัดการงานทั่วไป	ระดับปฏิบัติการ
๓๓๑	นางสาวกฤติกา นิลวงษ์	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๓๓๒	นายศุภธร หงษ์ภักดี	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๓๓๓	นางสาวเปรมวสุ ต่ออภิชาติตระกูล	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง
๓๓๔	นางสาวกมลชนก ขุนเพชร	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๓๓๕	นายรัชพล พงษ์นิกร	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๓๓๖	นายณัฐพงศ์ จิกยอง	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๓๓๗	นายฉันทวัฒน์ เจริญชัย	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๓๓๘	นางสาวณัฐนรี สงธาดา	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๓๓๙	นางสาววรปัญญา จิตรารุช	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๓๔๐	นางสาวกษมา กิติสุนทร	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๓๔๑	นางสาววีรตี อิศรเสนา ณ อยุธยา	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๓๔๒	นายครุชน พิฆังคผล	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๓๔๓	นางสาวรุ่งนภา จันทร์อ่อน	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๓๔๔	นายกอบุญ แสงฟู	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๓๔๕	นางวรรณิ์ ชื่นสำราญ	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับชำนาญงาน
๓๔๖	นายศักดิ์สิทธิ์ มีศิริ	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับชำนาญงาน
๓๔๗	นายไพศาล กานต์รัมย์	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับชำนาญงาน
๓๔๘	นางสาวมณฑิชา ดิษสาริบุตร	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับชำนาญงาน
๓๔๙	นางสาววิภาดา ไผ่โสภา สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับปฏิบัติงาน
๓๕๐	นายพงษ์ศักดิ์ รัชตเวคิน	วิศวกรไฟฟ้า	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๓๕๑	นายปรัชญา ไต่ะปรีชา	วิศวกรไฟฟ้า	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๓๕๒	นายรพีท อุดมเวศย์	วิศวกรไฟฟ้า	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๓๕๓	นายพัฒนา อรรถศิริ	วิศวกรไฟฟ้า	ระดับชำนาญการ
๓๕๔	ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช แยมคลี่	วิศวกรไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติการ
๓๕๕	นายอนุสรณ์ ศรีมาลัยกุล	วิศวกรไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติการ
๓๕๖	นายอานนท์ ส่งแสง	วิศวกรไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติการ
๓๕๗	นายมนตรี คงนาน	นายช่างโยธา	ระดับอาวุโส
๓๕๘	นายชัชวาลย์ สารทอง	นายช่างไฟฟ้า	ระดับอาวุโส
๓๕๙	นายประยูร ไม้แก้ว	นายช่างไฟฟ้า	ระดับอาวุโส
๓๖๐	นายสุเมศ ประสาทวิทยาสกุล	นายช่างไฟฟ้า	ระดับอาวุโส
๓๖๑	นายเดชา จันทา	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๓๖๒	นายวุฒิชชาติ ศรีนครา	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๓๖๓	นางสาวจริภรณ์ ภาณุษี	นายช่างโยธา	ระดับชำนาญงาน
๓๖๔	นายธีรวัฒน์ ฉายประเวช	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๓๖๕	นายณัฐธีร์ ฤทธิธนาโรจน์	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๓๖๖	นายบัณฑิต วิศิษฏ์สิน	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๓๖๗	นายสมบัติ จันทร์เพ็ง	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง
๓๖๘	นายกำธร เบ็กธนู	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับปฏิบัติงาน
๓๖๙	นางกัญญา ศิริอักษร	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับปฏิบัติงาน
๓๗๐	นางสาวศิริรัตน์ กำเหนิดคุณ	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับปฏิบัติงาน
๓๗๑	นายบรรดิษฐ์ นะชาตรี	นายช่างโยธา	ระดับปฏิบัติงาน
๓๗๒	นายธนวัฒน์ แผล่งสนาม	นายช่างไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติงาน
๓๗๓	นายวิภู เศรษฐพรรค	นายช่างไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติงาน
๓๗๔	นายสกล บุญรักไทย	นายช่างไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติงาน
๓๗๕	นายอัครพงศ์ สอนอูน	นายช่างไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติงาน
๓๗๖	นายอัครเดช จันทร์เต็ม	นายช่างไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติงาน
	สำนักข่าว		
๓๗๗	นางสาวสุภาพร ครุสารพิติฐ	นักสื่อสารมวลชน	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๓๗๘	นางสาวอัญชลี เภญญาอภิกุล	นักจัดการงานทั่วไป	ระดับชำนาญการ
๓๗๙	นายสุดเขต จันทนา	นักจัดการงานทั่วไป	ระดับชำนาญการ
๓๘๐	นางธัญนรี ชันยากร	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๓๘๑	นายอนุชา นาคฤทธิ์	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๓๘๒	นางสาวเพ็ญนภา เข้มตรง	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๓๘๓	นางกรพรรณ ประสพจันทร์	นักสื่อสารมวลชน	ระดับชำนาญการ
๓๘๔	นางสาววัชรติยา วัชรโรบล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ระดับปฏิบัติการ
๓๘๕	นางสาววรรณกวี เนติกำจร	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๓๘๖	นายธาริน อังสกุล	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๓๘๗	นางสาวพรรณอร กลิ่นศรีสุข	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๓๘๘	นางสาวพิมพ์ชนก รัตนพิเศษ	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๓๘๙	นายรัชสิทธิ์ สิทธิกุล	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๓๙๐	นางสาวปภามณ อารยะสุขวัฒน์	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๓๙๑	นางสาวอัสมา ถิ่นเกาะแก้ว	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๓๙๒	นายเจษฎา ชาลิมิ	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๓๙๓	นายภควัต พรหมเพ็ญ	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๓๙๔	นางสาวพิชานัน อินโปธา	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๓๙๕	นายสุรียน ตันตราจิน	นักสื่อสารมวลชน	ระดับปฏิบัติการ
๓๙๖	นายศิริวัฒน์ อ้นพร้อม	นายช่างไฟฟ้า	ระดับอาวุโส
๓๙๗	นางสาวณธญา โชคกวินศิริ	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับชำนาญงาน
๓๙๘	นางสาวอมรรัตน์ นาคอมร	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับชำนาญงาน
๓๙๙	นายคณิต ตะเกาพงษ์	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๔๐๐	นายธนพันธ์ สุขสวัสดิ์	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๔๐๑	นางสุระจิต แก้วคำ	ผู้ประกาศและรายงานข่าว	ระดับชำนาญงาน

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง
๔๐๒	ว่าที่ร้อยตรีคณิต สังข์กรทอง	นายช่างไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติงาน
๔๐๓	นายภานุพงศ์ ธนโรจนวัฒน์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์	นายช่างไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติงาน
๔๐๔	นางสาวอรรัญญา เกตุแก้ว	ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง)	ระดับสูง
๔๐๕	นางสาวชลรส บัญชาชาญชัย	นักประชาสัมพันธ์	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๔๐๖	นางดวงพร สัจจาพิทักษ์	นักประชาสัมพันธ์	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๔๐๗	นางสาวกรรณิกา ชิววกักดี	นักประชาสัมพันธ์	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๔๐๘	นางพัฒนา ศรีทร	นักประชาสัมพันธ์	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๔๐๙	นายชัยยันต์ แยมศรี	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	ระดับระดับชำนาญการพิเศษ
๔๑๐	นางสาวธนัชพร ถ้ำสิงห์	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๔๑๑	นางบุญเรือน ทองปิ่น	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๔๑๒	นางรุ่งนภา นรารัตน์กุล	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๔๑๓	นางสาวนิยะดา พันธุ์เพชร	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๔๑๔	นางสาวพรธณี ตั้งใจสถาปัตย์	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๔๑๕	นางสาวสุภาภรณ์ อุทยานิก	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๔๑๖	นางสาวเกษศิริรินทร์ อภีรัตน์วงศ์	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๔๑๗	นางสาวพัฒนพิภา เอนกสัมพันธ์	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๔๑๘	นางสาวพิมพ์ ศรีประเสริฐ	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๔๑๙	นายเกรียงไกร พันธิวานนท์	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๔๒๐	นางนรมน นันทมนตรี กิจจานนท์	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๔๒๑	นางสาวณัฐชยา เหมือนสมหวัง	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๔๒๒	นางสาวนภาพร คำกล่อม	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๔๒๓	นางสาวศรณม เทพแก้ว (ต.สนผ.)	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๔๒๔	นางสาวชิสภาพิชร์ คงเพชร	นักจัดการงานทั่วไป	ระดับปฏิบัติการ
๔๒๕	นายदनัย ไพรวัลย์	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๔๒๖	นางสาวภวริศา นิภาวัฒน์พงศ์	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๔๒๗	นางสาวสุพรรณษา อ่อนจันทร์	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๔๒๘	นางสาวพิมพ์พอร พิธีเยียรเลิศ	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๔๒๙	นางสาวเพ็ญกมล ประเสริฐกุล	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๔๓๐	นางสาวธัญลักษณ์ ฉิมดี	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๔๓๑	นางสาวปัทมาวดี เหลือสม	นักประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ
๔๓๒	นายณรงค์ชัย เทอดวงศ์วรกุล	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	ระดับปฏิบัติการ
๔๓๓	ว่าที่ร้อยตรีกิตติพันธ์ พักประไพ	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	ระดับปฏิบัติการ
๔๓๔	นายศุภเชษฐ รสนานนท์	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	ระดับปฏิบัติการ
๔๓๕	นายวรา อุทัยชาติ	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	ระดับปฏิบัติการ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง
๔๓๖	นายยุทธพร วีระพรรณม์	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับชำนาญงาน
๔๓๗	นางสาวอริสา เตียงบุญลาภ	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับชำนาญงาน
๔๓๘	นางเพทชาย พิศุทธิ์ประภัสสร	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับชำนาญงาน
๔๓๙	นางวรรณลักษณ์ ตลับทอง	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับชำนาญงาน
๔๔๐	นายดาวรุ่ง ปานบุญ	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๔๔๑	นายประพันธ์พงศ์ ประสพนิล	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๔๔๒	นายประดิษฐ์ กิจวรรณ	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน
๔๔๓	นางสาวสุรีรัตน์ สมุทร	นายช่างภาพ	ระดับชำนาญงาน
๔๔๔	นายอนันต์ ประจเจริญกิจ	นายช่างภาพ	ระดับชำนาญงาน
๔๔๕	นายธีรเมศร์ พัฒน์ภูมิพัชระ	นายช่างภาพ	ระดับชำนาญงาน
๔๔๖	นายธাত্রี พึ่งสำราญ	นายช่างศิลป์	ระดับชำนาญงาน
๔๔๗	นายสงกรานต์ อรุณแสง	นายช่างศิลป์	ระดับชำนาญงาน
๔๔๘	นายนาวิน สมวัฒน์	นายช่างศิลป์	ระดับชำนาญงาน
๔๔๙	นายฉัตรชัย สิริมธูรพจน์	นายช่างศิลป์	ระดับชำนาญงาน
๔๕๐	นางสุพัก ปานบุญ	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับปฏิบัติงาน
๔๕๑	นายรุ่งปัญญา ให่พั้งจู สถาบันการประชาสัมพันธ์	นายช่างไฟฟ้า	ระดับปฏิบัติงาน
๔๕๒	นางสาวบุญปลูก มีทองคำ	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๔๕๓	นางสาวสุชาดา ฐมะลิ	นักประชาสัมพันธ์	ระดับชำนาญการ
๔๕๔	นางสาวปาชิตารัตน์ วิจิตรหิรัณยการ	นักทรัพยากรบุคคล	ระดับชำนาญการ
๔๕๕	นางเอมอร นริศรางกูร	นักวิชาการเงินและบัญชี	ระดับชำนาญการ
๔๕๖	นางสาวพวงมาลัย ทีหนองสังข์	นักทรัพยากรบุคคล	ระดับปฏิบัติการ
๔๕๗	นางสาวบังอร ดุจเฉลิม	นักทรัพยากรบุคคล	ระดับปฏิบัติการ
๔๕๘	นางสาวชลิตา เกิดเรณู	นักทรัพยากรบุคคล	ระดับปฏิบัติการ
๔๕๙	นางสาวปัญดาริกา จารุสกุล	นักทรัพยากรบุคคล	ระดับปฏิบัติการ
๔๖๐	นางสาวนันทษา อังโชติพันธ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ระดับชำนาญงาน
๔๖๑	นายภาณุพงศ์ หนูคง	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา	ระดับปฏิบัติงาน
๔๖๒	นายสุพจน์ คำวิเศษ	นายช่างไฟฟ้า	ระดับชำนาญงาน